

บทบรรณาธิการ

เรียน ท่านผู้อ่านทุกท่าน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นฉบับนี้ เป็นวารสารฉบับที่ 2 ของปีที่ 7 ของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยจัดทำทั้งในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (URL: <http://journal.feu.ac.th>) และรูปเล่มวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้ผ่านการรับรองคุณภาพให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation Index Centre: TCI) ทั้งนี้กองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพวารสารให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพของทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการประเมินอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เขียนบทความ รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ การแจ้งผลการประเมินแก่ผู้เขียน ตลอดจนการตีพิมพ์บทความให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในวารสารฉบับนี้ ผู้อ่านจะได้พบกับบทความที่มีเนื้อหาสาระด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่น่าสนใจหลายเรื่อง ด้วยเพราะการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรไทยให้มีคุณภาพและพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประเทศสมาชิกจะมีการติดต่อค้าขาย ไปมาหาสู่กันมากขึ้นทั้งด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายบุคลากรและแรงงานวิชาชีพ บทความในเล่ม อาทิ เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้แนวพุทธธรรม” “การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา” “การวิจัยกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้” “การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการเปิดเสรีการค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และ “ชุมชนนันทปฏิบัติ: แนวทางการจัดการความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน” เป็นต้น

สำหรับท่านที่สนใจอ่านบทความด้านการบริหารธุรกิจ และการจัดการการท่องเที่ยว วารสารฉบับนี้ขอแนะนำเสนอบทความเรื่อง “สถานการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้บริบททุนทางสังคม ในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่” “กระบวนการสร้างแบรนด์ “กรีนบัส” ของบริษัท ชัยพัฒนาขนส่ง เชียงใหม่ จำกัด” และ “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน” นอกจากนี้ ผู้อ่านจะได้พบกับบทความในประเด็นอื่นที่น่าสนใจอีกหลายบทความ เช่น เรื่อง “นักข่าวพลเมืองกับการใช้สื่อออนไลน์ในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” และ “ผลกระทบกลุ่มเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย: ความโน้มเอียงทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง”

สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการ ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่กรุณาประเมินคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์ และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้ตลอดปี โดยสามารถศึกษาคำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับท้ายเล่มหรือจากเว็บไซต์วารสารที่ URL: journal.feu.ac.th

บรรณาธิการ